

# LPBank lựa chọn thủ môn Đặng Văn Lâm làm đại sứ thương hiệu

14:46 21/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 21/8/2024, tại trụ sở chính, Ngân hàng Lạc Phát Việt Nam (LPBank) và thủ môn Đặng Văn Lâm chính thức ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu, khẳng định quả bóng đồng Việt Nam 2023 được LPBank lựa chọn trong hoạt động quảng bá thương hiệu tới công chúng.**

Theo đó, thủ môn Đặng Văn Lâm được Ngân hàng Lạc Phát Việt Nam (LPBank) lựa chọn là Đại sứ thương hiệu trong năm 2024 - 2025, đồng hành cùng LPBank trong các hoạt động quảng bá thương hiệu tới khách hàng và đối tác, nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của một trong những tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam.



*Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank trao tặng áo lưu niệm cho quả bóng đồng 2023 Đặng Văn Lâm, đại sứ thương hiệu của LPBank tại lễ ký kết.*

Việc lựa chọn thủ môn Đặng Văn Lâm là đại sứ thương hiệu tiếp tục khẳng định chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt của LPBank, hướng tới sự gần gũi, uy tín và tin cậy với khách hàng. Theo LPBank, tài năng, sự nhạy bén, sáng tạo cùng tinh thần sẵn sàng đón nhận và mạnh mẽ vượt qua mọi thách thức là những phẩm chất đáng quý ở thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Việt

Nam. Điều này phù hợp với những giá trị cốt lõi của LPBank trong định hướng phát triển bền vững, thận trọng và hiệu quả toàn diện.

Điểm cộng giúp thủ môn Đặng Văn Lâm “lọt mắt xanh” được trở thành đại sứ thương hiệu của LPBank là những dấu ấn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, hết lòng vì sự thắng lợi của đồng đội. Sau hơn 13 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, Đặng Văn Lâm giành danh hiệu quả bóng đồng 2023, luôn giữ một hình ảnh đẹp cùng phong độ thi đấu tốt trong màu áo của đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ. Đây là lợi thế giúp “người gác đền” của bóng đá Việt Nam nhận được sự tin tưởng của LPBank, chiếm trọn tình cảm và ủng hộ của người hâm mộ. Trên cương vị mới, Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ là “cầu nối” tích cực giúp LPBank xây dựng được lòng tin, tình cảm từ phía khách hàng và đối tác.

Đối với Đặng Văn Lâm, việc được LPBank lựa chọn đại sứ thương hiệu là một cột mốc mới đáng tự hào trong sự nghiệp. Chia sẻ về vai trò mới, Đặng Văn Lâm bày tỏ, tôi cảm thấy rất vinh dự và vui mừng khi được Ban lãnh đạo Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tin tưởng, lựa chọn là đại sứ thương hiệu. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực thi đấu với phong độ tốt nhất, mang đến niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam và gìn giữ hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò cầu nối của một đại sứ thương hiệu, cùng với LPBank mang đến cho khách hàng, người dân các sản phẩm, dịch vụ tài chính có chất lượng, gia tăng giá trị lợi ích, hướng đến cuộc sống phồn thịnh hơn.

Trước đó, LPBank cũng thực hiện ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu với tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức, tài năng trẻ 26 tuổi của bóng đá Việt Nam với 2 lần giành danh hiệu quả bóng vàng vào năm 2021, 2023 và một lần đạt danh hiệu vô địch giải V.League. Việc lựa chọn các cầu thủ xuất sắc và tài năng làm Đại sứ thương hiệu là bước tiến mới tạo nên sự khác biệt trong chiến lược “tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện” của LPBank. Đây cũng là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của LPBank với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, đúng với phương châm “Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh” một định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển của ngân hàng.

Ngày 15/7/2024, LPBank chính thức đổi tên mới thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam. Việc thay đổi tên gọi đánh dấu khởi đầu giai đoạn phát triển mới của LPBank với chiến lược kinh doanh mới, hướng tới những giá trị mới cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Với phương châm "lấy khách hàng làm trọng tâm", LPBank cam kết tiếp tục hành trình với sứ mệnh mang các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất đến với người dân trên khắp cả nước.

Trong hành trình hơn 16 năm phát triển, LPBank khẳng định uy tín, vị thế của một trong 14 ngân hàng Việt Nam có tầm quan trọng nhất hệ thống, топ 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2024, Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024, doanh nghiệp xuất sắc châu Á... cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/lpbank-lua-chon-thu-mon-dang-van-lam-lam-dai-su-thuong-hieu>